

**MAJOR – เล่นเพื่อรอ(...?)**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัปดาห์...**

เห็นตลาดแกว่งขึ้นมาได้ หลายๆ ท่านก็ว่าน่าจะดีแล้วละมังเนี่ย จากวันศุกร์ที่แล้ว และมาต่อด้วยวันจันทร์ ยิ่งถ้าหากวันนี้ เกิดขึ้นมาขึ้นเหนือระดับ 1400 ได้ บางท่านก็ว่าไม่แน่นะนั่น อาจจะเป็นสัญญาณของการ จบขาลงจริงๆ แล้ว ก็เป็นไปได้... แต่ถ้าจะว่ากันตามเกม หลักๆ แล้ว เรายังต้องกล่าวไว้ก่อนว่า ไม่ว่าจะโครงสร้าง หรือ ค่าสัญญาณ ยังคงเป็นเรื่องของขาลง หรือ แนวโน้มเชิงลบ อยู่อย่างไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครึบ... หากจะมีการขึ้นมาขึ้นเหนือระดับ 1400 ได้ เกมของตลาด ก็ยังคงเป็นแค่ เกมแก๊งกำไรระยะสั้น หรือ เล่นรอบสั้น ไปก่อนเท่านั้น และ อาจจะรอลงต่ำๆ อีกกระลอกได้อยู่ อันนี้หมายความว่า ถ้าจะเล่นนะ ต้องเห็นว่าขึ้น 1400 ได้มันคงก่อนจริงๆ แต่ถ้ายังไม่ขึ้น ก็ยังไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะเล่นขึ้นได้ถึงไหนในตอนนี้อย่า ต้องมองไว้ว่า จะลงไปถึงไหนก่อน จะดีกว่า หรือจะลงอีกนานไหมก็ยังได้ เอาว่า ถ้าจะขึ้น 1400 ก็ต้องเป็นวันนี้แหละนะ แล้วถ้าขึ้น 1400 ได้จริง จะเล่นได้ถึงไหน ก็คงต้องกล่าวไว้ว่า 1420-1430 ไว้ก่อนเลย แต่ถ้าจะเกินจากนี้ ก็คือ ต้องขึ้น 1430 ได้ แต่ก็ยังหวังต่อได้อีกแค่เล็กๆ น้อยๆ หรือ ไม่เกินระดับ 1455-1460 ไว้ก่อนอยู่ดี... แต่ถ้าจะดีกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจจะยังมีคนหวังการจะขึ้นจริงๆ แล้วก็ขึ้นไปได้ แต่ในทางเทคนิค เห็นเมฆเศกกล่าวแล้ว เงื่อนไขที่เคยผ่านมา ถ้าจะกลับไปเป็นดี ก็ต้องทำลายเงื่อนไขเดิมๆ ให้ได้ ซึ่งสุดท้าย ก็จะต้องอยู่ที่ 1520 นั้นแหละ... แล้วมันไม่ไกลไปหรือ หรือต้องรอไปซื้อตรงนั้นเลยหรือ มันแพงนะ มันช้าไปนะ... แต่นั่น มันคือ ถ้าทำได้ มันไปได้ไกลเลยนะ

**ดูตามเกม...**

ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเกมขาขึ้นอย่างเต็มตัวนัก แต่ก็ยังน่าจะพอ เล่นเพื่อรอซัดๆ ไปก่อนได้ แล้วถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดๆ ก็อาจจะตามน้ำหนักอีกรอบ หรือ เล่นกันรอบใหม่ก็ยังคงทำได้

- แนวรับ : ...15.2-15.0 หรือ ไม่ลงมาต่ำกว่า 14.8 ไว้
- เป้าหมาย : ...16.1-16.5 และ ถ้ายืน 16.1 ได้จริง ก็จะได้

Price Chart...(MAJOR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MAJOR... จะเห็นว่า เริ่มจะมีการผ่าน แนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลงระยะสั้นขึ้นมาได้ และน่าจะ มีรูปแบบราคา ที่น่าสนใจ หรือ ลุ้นการเป็นรูปแบบของ การกลับตัวได้... แต่นั่น อาจจะต้องไปรอการยืนยันอีกที่ ที่ระดับ 16.10 ซึ่งพื้นที่ระดับ 16.10-16.50 หากขึ้นไปทดสอบได้ การแกว่งๆ ก็ต้องไม่ควรมีการแกว่งลงมา ต่ำกว่า 16.10 ไว้ก่อน ซึ่งนั่นแหละ รูปแบบการกลับตัว จึงจะเริ่มยืนยัน และ จะยืนยันว่า แนวโน้มขาลง ที่เราตี กรอบไว้ตามภาพ ก็น่าจะจบลงไปแล้วจริงๆ การขึ้นต่อ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะคาดหวังได้ถึงระดับ 19.5-20.0 ได้ แปลว่า ในระหว่างนี้ หรือ ราคาที่ไม่ต่ำกว่า 14.80 นั้น เล่นถึงกำไรได้ แต่เล่นเพื่อรอสัญญาณชัดๆ จริงๆ อีกที

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน